

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลแม่ลาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการ กระทำ ผิดวินัย	การเปลี่ยนแปลง หลังการปฏิบัติ ตามมาตรการ
๑. ประกาศตนเป็น หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของ รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	บุคลากร โรงพยาบาล แม่ลาว และ ผู้เกี่ยวข้อง	๑.จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านการทุจริต ๒.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตัดประกาศไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.จัดทำหนังสือแจ้งประกาศเจตจำนงเพื่อเป็นแนวทาง ร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ๔.ชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับทราบเรื่องการรับ สินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ๕.ชี้แจงเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน ๖.สร้างจิตสำนึกการไม่รับของสินบนหรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ๗.รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์อันนำไปสู่ การรับสินบน	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง
๒.มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากร โรงพยาบาล แม่ลาว และ ผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียน หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความ เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัด จ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความ บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้บุคลากร ใน โรงพยาบาลแม่ลาว และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือ ปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่าง ถูกต้อง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการ	สถิติการกระทำผิดวินัย	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคน และทรัพย์สินบริจาคน	บุคลากรโรงพยาบาลแม่ลาว และผู้เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคน และทรัพย์สินบริจาคน ให้บุคลากรใน โรงพยาบาลแม่ลาว และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ - แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบริจาคน และทรัพย์สินบริจาคน - มีแบบฟอร์มการเสนอประสงค์บริจาคน - มีการออกใบเสร็จ / ใบอนุโมทนาบัตร ทุกรายการ 	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง
๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	บุคลากรโรงพยาบาลแม่ลาว และผู้เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน มาตรการการทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการ จัดหาพัสดุให้บุคลากรในโรงพยาบาลแม่ลาว และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ - จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การมีวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการและกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ	บุคลากรโรงพยาบาลแม่ลาว และผู้เกี่ยวข้อง	การจัดสวัสดิการภายใน และสวัสดิการเชิงธุรกิจให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลแม่ลาว	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง